

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	<p>ชื่อ-สกุล : นายกิตติ กุบแก้ว</p> <p>ตำแหน่ง : ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี</p>
ประเด็นปัญหา	
จากกรณีการแจ้งการเกิดโรคระบาด ผ่านสื่อระบบ DLD ๔.๐ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔	
ข้อเท็จจริง	
<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งเหตุโรคระบาดผ่านระบบ DLD ๔.๐ ตามหมายเลข D๑๓๓๓๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๑๙ น.ในหัวข้อเรื่อง “ขอความช่วยเหลือในพื้นที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ ๑๐ บ้านอ้น ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี”</p> <p>เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ผู้ใหญ่บ้านและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่มีการแจ้งเหตุการณ์เกิดโรคระบาดดังกล่าวพบว่า นางศรีประไพ จอมหงส์ มีจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด ๘ ตัว โดยแบ่งเป็นโคเนื้อ จำนวน ๖ ตัว และกระบือ ๒ ตัว ซึ่งพบสัตว์ป่วยด้วยโรคล้มปี่ สกีนเป็นโคเนื้อ ๑ ตัว ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้เร่งดำเนินการรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคล้มปี่ สกีน</p>	
การดำเนินการ	
<p>สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ได้ลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือและเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคล้มปี่ สกีน ตามแนวทางการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้ทำการชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ - รณรงค์การตอนโค - กระบือ เข้ามุ้งเพื่อป้องกันยุง และแมลงดูดเลือดที่เป็นพาหะของโรคล้มปี่ สกีน - ประสานหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคล้มปี่ สกีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น - ประสานหน่วยงานสื่อของท้องถิ่น เพื่อกระจายข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคล้มปี่ สกีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 	
ช่องทางการเผยแพร่	
<ol style="list-style-type: none"> ๑. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ๒. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ๓. รายงานอธิบดีกรมปศุสัตว์ 	

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

รายละเอียดการแจ้งการเกิดโรคระบาด ผ่านระบบ DLD 4.0
วันที่ได้รับแจ้งเหตุ 25 พฤษภาคม 2564 หมายเลขแจ้ง D133341 หัวข้อ ขอความช่วยเหลือ
พื้นที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 100 หมู่ 10 บ้านอ้น ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี



หมายเหตุ สามารถติดต่อผู้แจ้งเหตุ ได้ที่ 093-3939404

